

KỶ HỌP THỨ HAI, QUỐC HỘI KHÓA XV...

(Tiếp theo trang 1)



Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu góp ý vào các báo cáo trình kỳ họp.

cảng với thành phố Hải Phòng và thẩm quyền ban hành mức phí tham quan du lịch với tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo đó, việc giao thẩm quyền chuyên mục đích sử dụng đất cho các tỉnh, thành phố là cần thiết nhưng các cấp, các ngành phải quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên này.

Quốc hội nghe trình bày báo cáo của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của Quốc hội về tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH), quản lý và sử dụng quỹ BHXH năm 2020; việc quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2020 và thực hiện Nghị quyết số 68/2013/QH13 về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật

về BHYT, tiến tới BHYT toàn dân trong 2 năm 2019 - 2020. Tiếp đó, Quốc hội thảo luận tại tổ về các nội dung trên.

Phát biểu tại phiên thảo luận tổ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cho rằng, BHXH, BHYT thời gian qua còn nhiều bất cập, vướng mắc. Vì vậy, đồng chí đề nghị bổ sung một số giải pháp vào báo cáo như: cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện BHXH, BHYT ở đơn vị, địa phương mình; để cao trách nhiệm phối hợp giữa các ngành chức năng,

đề liên quan đến việc cân đối, quản lý, kiểm soát quỹ BHXH, quỹ BHYT; thủ tục chi trả, thanh quyết toán BHXH, BHYT; nợ đọng BHXH; ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện quy trình, thủ tục hành chính về bảo hiểm...

Phát biểu tại phiên thảo luận tổ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cho rằng, BHXH, BHYT thời gian qua còn nhiều bất cập, vướng mắc. Vì vậy, đồng chí đề nghị bổ sung một số giải pháp vào báo cáo như: cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện BHXH, BHYT ở đơn vị, địa phương mình; để cao trách nhiệm phối hợp giữa các ngành chức năng,

các địa phương, nhất là ngành Y tế và BHXH trong triển khai thực hiện; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực BHXH, BHYT. Các địa phương đẩy mạnh phối hợp với ngành chức năng tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền gắn với biểu dương, khen thưởng các doanh nghiệp làm tốt công tác đóng bảo hiểm cho người lao động. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị các địa phương, các ngành chức năng tham mưu cho tỉnh để ra giải pháp mở rộng chính sách hỗ trợ đối với người tham gia bảo hiểm; BHXH tỉnh kiến nghị để BHXH Việt Nam tiếp tục có giải pháp mở rộng đối tượng, loại hình tham gia BHXH bắt buộc. Bộ Y tế nghiên cứu ban hành thêm các quy định mới làm cơ sở để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, triển khai BHYT hiệu quả, nâng cao năng lực y tế cơ sở.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu, giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tổng hợp, báo cáo Tổng thư ký Quốc hội trình hợp giữa các ngành chức năng,

KÝ KẾT QUY CHẾ PHỐI HỢP...

(Tiếp theo trang 1)



Ký kết Quy chế phối hợp hoạt động giữa Thường trực HĐND tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh. Ảnh: NGỌC TRÂM

Chiều ngày 22/10, Thường trực HĐND tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị ký kết Quy chế phối hợp hoạt động. Các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất Quy chế phối hợp hoạt động giữa Thường trực HĐND tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh gồm 3 chương, 6 điều. Theo đó, Quy chế phối hợp hoạt động dựa trên nguyên tắc dân chủ, bình đẳng, hài hòa, tôn trọng lẫn nhau; tạo điều kiện để cùng thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi bên theo quy định của pháp luật, bảo đảm sự lãnh đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Quy chế quy định rõ các nội dung, trách nhiệm và phương thức phối hợp của các bên về tuyên truyền và tham gia xây dựng cơ chế, chính sách, pháp luật; bầu cử đại biểu HĐND tỉnh; tổ chức kỳ họp HĐND tỉnh, phiên họp Thường trực HĐND tỉnh và hội nghị của Ủy ban MTTQ tỉnh; hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh; hoạt động giám sát và phân biệt xã hội; bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh; lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu hoặc phê chuẩn, bãi nhiệm đại biểu HĐND tỉnh; trao đổi thông tin, cung cấp tài liệu về hoạt động liên quan giữa hai bên.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Việc tổ chức ký kết Quy chế phối hợp hoạt động giữa Thường trực HĐND tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh là việc làm cần thiết, là cơ sở, tiền đề hai bên tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao. Đồng chí đề nghị các bên liên quan chủ động phối hợp chặt chẽ nhằm thực hiện các nội dung đã quy định trong Quy chế, qua đó nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp cũng như vai trò của Ủy ban MTTQ các cấp. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc, hai bên trao đổi, thống nhất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

THU THỦY

PHẤN ĐẤU SẢN LƯỢNG...

(Tiếp theo trang 1)

Khai thác theo tổ, đội, nhóm để bảo đảm an toàn và hỗ trợ nhau trong mọi tình huống; kiểm soát chặt chẽ thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá, bảo đảm hoạt động thường xuyên; tăng cường tuần tra, kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản. Xây dựng phương án thích ứng với trạng thái bình thường mới, bảo đảm an toàn dịch bệnh tại các cảng cá theo hướng dẫn của ngành Y tế. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sớm phê duyệt đề án phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định đến năm 2025 để các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện, góp phần tháo gỡ thế vướng của Ủy ban châu Âu; ban hành chính sách hỗ trợ phục hồi sản xuất sau dịch, có chính sách giãn nợ, giảm lãi suất các khoản vay tín dụng đối với các tàu cá, cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá, cơ sở chế biến thủy sản ngừng hoạt động do dịch Covid-19.

Tập huấn nâng cao năng lực về công tác an toàn vệ sinh lao động

Sáng ngày 22/10, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực về công tác an toàn vệ sinh lao động, chính sách bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với cán bộ quản lý cấp tỉnh, cấp huyện năm 2021.

Tại hội nghị, hơn 100 đại biểu được phổ biến một số nội dung như: quy định chung về Luật An toàn vệ sinh lao động; quy định và hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc; quy định và hướng dẫn bảo đảm an toàn vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, lao động đặc thù (lao động làm việc không theo hợp đồng lao động); các biện pháp phòng, chống các yếu tố nguy hiểm, có hại cho người lao động...

Thông qua tập huấn giúp các đại biểu nắm bắt thêm những nội dung cơ bản, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị mình trong việc phối hợp quản lý nhà nước về công tác an toàn vệ sinh lao động. Nâng cao năng lực quản lý của cơ sở và vai trò phối hợp tuyên truyền, vận động của các tổ chức đoàn thể đối với công tác an toàn vệ sinh lao động, tạo môi trường thu hút đầu tư, khởi phục và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, tăng khả năng cạnh tranh, hội nhập.

MAI THỦY

THÀNH PHỐ TRIỂN KHAI THÁNG VỆ SINH, KHỬ TRÙNG, TIÊU ĐỘC TRÊN ĐÀN GIA SÚC, GIA CẦM

Chiều ngày 22/10, UBND thành phố Thái Bình họp triển khai kế hoạch tổ chức tháng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố.

Đề chủ động ngăn chặn và tiêu diệt vi rút bệnh nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm, bảo đảm cho chăn nuôi an toàn, bền vững, góp phần tích cực khống chế dịch bệnh gia súc, gia cầm, UBND thành phố yêu cầu các phòng, ban liên quan, các địa phương tổ chức tiêu độc, khử trùng tại các chợ, trang trại, gia trại, hộ chăn nuôi, cơ sở giết mổ, cơ sở sơ chế, chế biến động vật, sản phẩm động vật, nơi có nguy cơ tồn trú mầm bệnh; vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm, khu phố; rắc vôi bột, phun thuốc khử trùng ở những điểm trong yếu... Thời gian từ ngày 25/10 - 25/11/2021.

MINH NGUYỆT

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 22/10, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại xã Liên Hoa (Đông Hưng).

Trước những diễn biến của dịch Covid-19 trong tình hình mới, xã Liên Hoa đã quán triệt, triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của trung ương, tỉnh, huyện tới cán bộ, đảng viên và nhân dân. Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã và 9 tổ Covid-19 cộng đồng để triển khai các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Tăng cường nắm bắt di biến động dân cư, quản lý chặt chẽ người đến và về địa phương, nhất là những người về từ các vùng có nguy cơ cao. Hiện toàn xã đang quản lý, giám sát 69 người, trong đó cách ly tập trung tại huyện 5 người, cách ly tại nhà 13 người, theo dõi sức khỏe tại nhà 51 người. Bên cạnh đó, chợ Khô trên địa bàn xã là nơi giao thương của nhiều xã lân cận, được đánh giá là khu vực có nguy cơ cao. Chính vì vậy, xã đã giao Ban quản lý chợ và tổ Covid-19 cộng đồng thường xuyên tuyên truyền, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19 tại chợ; thường xuyên tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch trên hệ thống truyền thanh của xã. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết về nhân lực, trang thiết bị, vật tư y tế để sẵn sàng ứng phó với mọi cấp độ của dịch Covid-19 theo phương châm "4 tại chỗ". Đến nay toàn xã đã có 534 người được tiêm mũi 1, 247 người đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin phòng Covid-19.

Sau khi kiểm tra thực tế khu cách ly tập trung của huyện đặt tại xã Liên Hoa, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh khẳng định: Thời gian qua, các cấp, ngành, địa phương và nhân dân trong tỉnh đã triển

khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Đến nay, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát. Tuy nhiên, nguy cơ nguồn bệnh từ bên ngoài xâm nhập vào tỉnh là rất cao, nhất là những trường hợp đi về từ các địa phương phía Nam. Để thực hiện nghiêm Nghị quyết số 128 của Chính phủ về ban hành quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, vai trò của cấp cơ sở là rất quan trọng, đặc biệt trong việc kiểm soát người đến và về địa phương.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đề nghị thời gian tới huyện Đông Hưng nói chung, xã Liên Hoa nói riêng xác định nhiệm vụ phòng, chống dịch là nhiệm vụ trọng tâm với mục tiêu không để dịch xâm nhập và lây lan ra địa bàn. Bảo đảm quản lý chặt chẽ, triệt để, kịp thời 100% người đến, về địa phương, bắt kể là người về từ vùng nào. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền lưu động để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân trong phòng, chống dịch.

Đối với việc quản lý người đến, về tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu thực hiện theo cấp độ dịch của từng địa phương. Chuẩn bị sẵn sàng về công tác trực chỉ huy, trực lãnh đạo để chủ động xử lý các tình huống dịch phát sinh. Đối với các trường hợp cách ly tại nhà, đồng chí giao nhiệm vụ cho chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn phải quản lý, theo dõi, giám sát chặt chẽ. Nếu quản lý lỏng lẻo các trường hợp cách ly tại nhà dẫn đến lây lan, bùng phát dịch trong cộng đồng, chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn phải chịu trách nhiệm.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đề



Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại thôn Tiến Phong, xã Bách Thuận (Vũ Thư).

nghe: Tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho cán bộ y tế; đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm vắc-xin phòng Covid-19 nhằm tăng tỷ lệ bao phủ vắc-xin cho người dân. Quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của trung ương, tỉnh, huyện, riêng với cơ sở phải thực hiện nghiêm Kế hoạch số 135 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh. Chủ động rà soát, chuẩn bị các điều kiện cần thiết về nhân lực, trang thiết bị, vật tư y tế để sẵn sàng ứng phó với mọi cấp độ dịch theo phương châm "4 tại chỗ" nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong tình hình mới.

\* Chiều ngày 22/10, đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư.

Theo báo cáo của UBND xã Bách Thuận, hiện trên địa bàn xã có 9 tổ tự quản Covid-19 cộng đồng ở 9 thôn và các trường học, mỗi tổ từ 10 - 15 thành viên. Các tổ tự quản Covid-19 cộng đồng có nhiệm

vu rà soát, nắm chắc di biến động dân cư; đồng thời, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch. Trạm Y tế xã hiện đang quản lý, theo dõi sức khỏe 23 trường hợp cách ly tại nhà. Toàn xã có 2 trường hợp đang quản lý, theo dõi sức khỏe tại trung của huyện.

Về công tác tiêm vắc-xin phòng Covid-19, hiện xã có 1.555 người tiêm mũi 1, 180 người tiêm mũi 2. Cùng với đó, 137 tình nguyện viên đã hoàn thành tiêm thử nghiệm 2 mũi vắc-xin Nanocovax. UBND xã đã chỉ đạo lực lượng công an xã, thanh niên tình nguyện tăng cường công tác tuần tra, rà soát số lượng người trở về địa phương từ các tỉnh, thành phố; đồng thời, tích cực tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế.

Sau khi kiểm tra thực tế, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đề nghị xã Bách Thuận nói riêng, huyện Vũ Thư nói chung nếu cao vai trò, trách nhiệm của cơ sở trong việc kiểm soát người đến và về địa phương, không được chủ quan, lơ là; nếu bỏ sót, lọt người trở về địa phương không

NHÓM PHÒNG VIÊN

TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT DỊCH...

(Tiếp theo trang 3)

Trong thời gian này, việc rà soát, nắm bắt công dân trở về từ các tỉnh, thành phố được các thành viên trong tổ đặc biệt chú trọng. Các phương án, kịch bản ứng phó với diễn biến dịch bệnh trên địa bàn thôn đã được chúng tôi xây dựng cụ thể, chi tiết, vừa giúp bà con ổn định đời sống, sản xuất, kinh doanh vừa ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh.

Ý thức của người dân - yếu tố quan trọng hàng đầu ngăn chặn dịch Covid-19

Với mục tiêu vừa phòng, chống dịch hiệu quả vừa đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh

doanh, các huyện, thành phố luôn sẵn sàng các phương án tốt nhất để hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh, chợ dân sinh, siêu thị... Ghi nhận trong những ngày qua tại các địa phương công tác thấy, ý thức của người dân và các cơ sở kinh doanh, chợ dân sinh, siêu thị đã được nâng lên, tuy nhiên vẫn cần sự nghiêm túc hơn nữa của người dân để công tác phòng, chống dịch đạt kết quả tốt hơn. Trên địa bàn thành phố Thái Bình, tại nhiều nhà hàng, quán ăn, quán cà phê, siêu thị... việc hướng dẫn khách hàng quét mã QR hoặc lưu lại thông tin khách

hàng được thực hiện nghiêm. Chị Nguyễn Thị Tươi, nhân viên một siêu thị trên đường Lê Quý Đôn cho biết: Khi khách đến mua hàng, chúng tôi đều hướng dẫn quét mã QR. Nếu khách hàng không sử dụng điện thoại thông minh, chúng tôi đề nghị khách hàng cung cấp thông tin để thuận tiện cho việc liên lạc nếu dịch có diễn biến mới. Đây là việc làm cần thiết vừa bảo vệ nhân viên, cơ sở kinh doanh vừa bảo vệ khách hàng, từ đó, tạo sự yên tâm cho khách hàng khi đến mua sắm.

Bên cạnh các cơ sở kinh doanh, người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch thì vẫn còn không ít người có tâm lý chủ quan, lơ là, chưa nâng cao ý thức trách nhiệm,

không thực hiện khuyến cáo của ngành Y tế và chính quyền địa phương. Tại chợ Đé Thám, một trong những chợ dân sinh mua sắm, chúng tôi đều hướng dẫn quét mã QR. Nếu khách hàng không sử dụng điện thoại thông minh, chúng tôi đề nghị khách hàng cung cấp thông tin để thuận tiện cho việc liên lạc nếu dịch có diễn biến mới.

Cũng giống như các chợ dân sinh, tình trạng trên diễn ra tại nhiều quán ăn, quán cà phê. Nhiều cửa hàng ăn uống tiếp nhận khách ra vào, không ít cửa hàng chưa thực hiện nghiêm khuyến cáo "5K", nhất là chưa thực hiện việc giãn cách. Mặc dù trước lối vào cửa mỗi cơ sở kinh doanh ăn uống đều có mã QR nhưng

rất ít khách hàng thực hiện việc quét mã QR hoặc lưu lại thông tin cho cơ sở kinh doanh.

Thái Bình đang là vùng xanh an toàn, tuy nhiên nguy cơ dịch xâm nhập, lây lan luôn thường trực, có thể xảy ra bất cứ lúc nào nếu xuất hiện tâm lý lơ là, chủ quan, mất cảnh giác. "Một người lo là, cả xã hội vơi vơi". Do đó, việc chủ động rà soát, nắm bắt, phân loại người trở về từ các tỉnh, thành phố và có biện pháp quản lý, cách ly phù hợp; đặc biệt, ý thức tự giác của mỗi người dân trong phòng, chống dịch sẽ góp phần quan trọng giữ vững thành quả phòng, chống dịch đang có, đồng thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới.